

ĐẢNG BỘ HUYỆN BẠCH THÔNG
ĐẢNG ỦY XÃ LỤC BÌNH

*

Số -CV/ĐU

*Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
cư trú, hoạt động của người nước ngoài
trên địa bàn*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lục Bình, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã,
- MTTQ, các đoàn thể xã,
- Các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1082-CV/HU, ngày 12/6/2023 của Huyện ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Huyện. Theo đó, Bộ Công an thông báo, trong thời gian qua, công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam còn một số hạn chế như tình trạng NNN nhập cảnh trái phép, lợi dụng địa bàn Việt Nam để cư trú, hoạt động vi phạm pháp luật; tìm đường sang nước thứ ba, trốn truy nã...

Trong thời gian tới, dự báo việc dỡ bỏ các quy định kiểm soát dịch bệnh của một số nước, cùng với việc Việt Nam tạo điều kiện tối đa chính sách nhập cảnh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện sẽ gia tăng NNN nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam, tỉnh Bắc Kạn, huyện Bạch Thông nói chung và trên địa bàn xã nói riêng làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm pháp luật. Trước tình hình trên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về cư trú, hoạt động của NNN tại địa phương trong thời gian tới, Thường trực ủy yêu cầu:

1. UBND, UBMTTQ, các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về hoạt động xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của NNN và các văn bản liên quan¹... từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn xã.

2. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phối hợp của lực lượng Công an trong công tác quản lý NNN theo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ

¹ Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 04/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 28/12/2016 quy định về trách nhiệm khai báo tạm trú, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nước ngoài...

chức, cá nhân liên quan và NNN đến địa phương để đầu tư, làm việc, thăm thân, du lịch... nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Bí thư các chi bộ, người đứng đầu tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khi để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý, điều hành, tiếp tay cho NNN phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

4. Giao Chi bộ Công an xã chủ động chỉ đạo rà soát, nắm tình hình, kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến NNN và NNN đang cư trú, hoạt động trên địa bàn xã. Khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm những vụ án, tố giác, tin báo tội phạm có liên quan đến NNN và vi phạm về cư trú của NNN trên địa bàn xã (*nếu có*). Tổ chức đánh giá thực trạng quản lý cư trú, hoạt động của NNN, những hạn chế, thiếu sót trong công tác theo dõi, quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tham mưu chỉ đạo khắc phục, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn về quản lý cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn xã. Định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Với những nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Bí thư chi bộ thôn,
- Lưu Đảng ủy.

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Hoàng Hữu Khôi